

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Ban Đại diện
Hội người cao tuổi về công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/02/2022, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh để nắm tình hình hoạt động công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị, về Hội người cao tuổi Việt Nam gồm có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội, đồng chí Huỳnh Thành Lập - Phó Chủ tịch Hội, đồng chí Đoàn Hữu Bầy - Chánh Văn phòng Hội người cao tuổi Việt Nam; về Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai gồm có đồng chí Đặng Minh Nguyệt - UVTV - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị (Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh).

Sau khi nghe Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác người cao tuổi trên địa bàn trong thời gian qua và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình và kết luận một số nội dung sau:

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Trong thời gian qua, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã cơ bản triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Hội người cao tuổi Việt Nam, Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác người cao tuổi và đạt được kết quả đáng kể. Năm 2021, mặc dù tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã có sự đoàn kết, nỗ lực phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ Hội góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo

an sinh xã hội, đặc biệt đã góp phần vào công tác giáo dục, khuyến khích, động viên đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội phát động, nhất là đã cùng với chính quyền địa phương các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Công tác phát triển hội viên được đẩy mạnh, ngày càng thu hút nhiều người cao tuổi vào tổ chức Hội; đã phối hợp các cấp, các ngành tổ chức được các hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho hội viên, nhất là tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ vào các dịp lễ Tết, ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10 hàng năm trang trọng, chu đáo; phối hợp, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho hội viên; vận động, giúp đỡ hỗ trợ các gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn tạo được dư luận tốt trong cộng đồng dân cư.

- Ngoài ra, hội viên Người cao tuổi tỉnh còn tham gia vào cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương với khoảng 12.400 người; tham gia hoạt động kinh tế làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp với gần 1.800 người; gần 3.900 nghìn người làm kinh tế giỏi mang lại hiệu quả kinh tế cao đã giúp cho hàng chục nghìn người trên địa bàn tỉnh có việc làm thu nhập ổn định và đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng, sửa chữa đường, kênh mương nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Qua các phong trào hoạt động, thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình cán bộ, hội viên người cao tuổi tiêu biểu, tích cực trong tham gia cấp ủy, các hoạt động xã hội, thiện nguyện tại địa phương góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, nêu gương sáng cho con cháu trong gia đình, xã hội học tập, noi theo.

Tuy nhiên, hoạt động của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là: Công tác rà soát, thống kê hội viên tham gia Hội người cao tuổi vẫn còn chưa đảm bảo; chưa thống nhất được về mô hình, tên gọi Hội Người cao tuổi tỉnh.

II- NHỮNG NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI của Hội Người cao tuổi Việt Nam, nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh; trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách,

pháp luật Nhà nước về vai trò của người cao tuổi và vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị điều kiện tổ chức hội nghị trực tuyến nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác người cao tuổi trong tình hình hiện nay.

- Tiếp tục quan tâm và huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh neo đơn, người nghèo không nơi nương tựa, người cao tuổi không có gia đình chăm sóc; đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao uy tín, vai trò, vị thế người cao tuổi trong xã hội để họ thật sự được được xã hội đề cao, tôn trọng. Phối hợp với các cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các đối tượng người cao tuổi cần được quan tâm để được chăm sóc, không để bỏ sót các đối tượng.

- Chủ động tham mưu đề xuất theo thẩm quyền về quyền lợi, chính sách cho hội viên ngoài cơ chế chính sách của Trung ương để tỉnh chăm lo người cao tuổi bằng trách nhiệm tốt nhất; chủ động kiến nghị tỉnh, Trung ương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề phát sinh trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội.

- Hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện người cao tuổi tham gia công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, truyền thống đạo lý về nguồn, đạo đức, lòng yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ giới trẻ hiện nay; tiếp tục phát huy vai trò của Hội người cao tuổi trong công tác tham gia xây dựng đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

- Quan tâm, kiện toàn nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của Hội, các ban chuyên ngành Hội theo hướng đa dạng hóa phương thức để ngày càng tập hợp được nhiều các hội viên đảm bảo toàn diện cả về số lượng và chất lượng; nghiên cứu quan tâm hoàn thiện chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác hội tại địa phương; đẩy mạnh việc xây dựng các câu lạc bộ phù hợp để tập hợp người cao tuổi vào tổ chức, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao cho người cao tuổi.

- Nghiên cứu việc đề xuất việc xây dựng các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, các viện dưỡng lão trong thời gian tới; xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng với các cấp độ khác nhau cho người giàu, trung bình, các khu nghỉ dưỡng miễn phí cho người nghèo; nghiên cứu xây dựng các mô hình nghỉ dưỡng không gian ngắn hạn, dài hạn trong tương lai cho người cao tuổi.

2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở cơ sở (*Giao Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh có văn bản đề xuất Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền*).

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh rà soát, cơ sở pháp lý thống nhất về cơ cấu, tổ chức bộ máy, tên gọi “Hội Người cao tuổi tỉnh”, trong đó, lưu ý không tăng định mức biên chế hiện có nhằm nâng cao vị thế, vai trò Hội người cao tuổi; sớm thúc đẩy việc xác lập hồ sơ sức khỏe cho người cao tuổi; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, tập thể thường trực Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh. Đề nghị Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TTTU,
- Như thành phần dự họp,
- CP. VPTU- Đ, P, T,
- Lưu VPTU.

Đồng kính gửi:

- Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Đ-M3/TB107/21

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Hồng Trang